

สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑

วันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางนิระดาพร โสชาลี	ประธานสภาฯ/สมาชิกสภาฯ หมู่ ๑๑	นิระดาพร โสชาลี	
๒	นายเทิดศักดิ์ คนมีสัตย์	รองประธานสภาฯ/สมาชิกสภาฯ หมู่ ๒	เทิดศักดิ์ คนมีสัตย์	
๓	นายกทอง นาเหล็ก	สมาชิกสภาฯ หมู่ ๑	ทอง นาเหล็ก	
๔	นายบพิช สุวรรณภูสีทิ	สมาชิกสภาฯ หมู่ ๓	บพิช สุวรรณภูสีทิ	
๕	นายบุญมี หม่อมตุ่น	สมาชิกสภาฯ หมู่ ๔	บุญมี หม่อมตุ่น	
๖	นายประมวล ยิ่งนอก	สมาชิกสภาฯ หมู่ ๕	ประมวล ยิ่งนอก	
๗	นายสำรอง ผางแพ่ง	สมาชิกสภาฯ หมู่ ๖	สำรอง ผางแพ่ง	
๘	นายมังกร ชูเชิด	สมาชิกสภาฯ หมู่ ๗	มังกร ชูเชิด	
๙	นายภาณุวัชร บุญเทพ	สมาชิกสภาฯ หมู่ ๘	ภาณุวัชร บุญเทพ	
๑๐	นายสมพร วินซีแซง	สมาชิกสภาฯ หมู่ ๙	สมพร วินซีแซง	
๑๑	นายสุรพล ศรีบุญเรือน	สมาชิกสภาฯ หมู่ ๑๐	สุรพล ศรีบุญเรือน	
๑๒	นายพิเชษฐ ปานด้วง	สมาชิกสภาฯ หมู่ ๑๒	พิเชษฐ ปานด้วง	
๑๓	นางแดง ศรทศพล	สมาชิกสภาฯ หมู่ ๑๓	แดง ศรทศพล	
๑๔	นายประยูร ศรีโพนเพ็ก	สมาชิกสภาฯ หมู่ ๑๔	ประยูร ศรีโพนเพ็ก	
๑๕	นายไกรสิทธิ จำปามี	เลขานุการสภา อบต.	ไกรสิทธิ จำปามี	
	ผู้ไม่มาประชุม			
	-ไม่มี			
	ผู้เข้าร่วมประชุม			
๑	นายพลิชฐ์ ถมปัต	นายก อบต.	พลิชฐ์ ถมปัต	
๒	นายสมบัติ ปานด้วง	รองนายก อบต.	สมบัติ ปานด้วง	
๓	นายนิพนธ์ สามล	รองนายก อบต.	นิพนธ์ สามล	
๔	นายนิติเดช พิมพ์พิค้อ	เลขานุการนายก อบต.	นิติเดช พิมพ์พิค้อ	
๕	จ.อ.สุภัช สีราบัว	รองปลัด อบต.	สุภัช สีราบัว	
๖	นายสุทธิพงษ์ ฤทธิ์รักษา	นายช่างโยธา	สุทธิพงษ์ ฤทธิ์รักษา	
๗	นางรัตน์ พิมพ์ลัย	หน.สำนักปลัด อบต.	รัตน์ พิมพ์ลัย	
๘	นางอรอุมา อินทร์แสน	นวก.การเงินและบัญชี	นางอรอุมา อินทร์แสน	
๙	นางสาวอุมาภรณ์ นาเหล็ก	นักวิเคราะห์ฯ	อุมาภรณ์ นาเหล็ก	
๑๐	นายทรงเดช เขาชื่น	นักทรัพยากรบุคคล	ทรงเดช เขาชื่น	
๑๑	พ.จ.อ.ธีระพงษ์ ศรีสด	เจ้าพนักงานธุรการ	ธีระพงษ์ ศรีสด	
๑๒	นางสาวพรลภัส ผงสา	ผช.นักวิเคราะห์ฯ	พรลภัส ผงสา	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

นายไกรสิทธิ์ จำปามี ปลัด อบต. -วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ และตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๖ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม ซึ่งบัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน เข้าประชุม จำนวน ๑๔ คน ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว กระผมขออ่านประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนให้ทุกท่านได้ทราบ จากนั้นขอเชิญประธานสภา กล่าวเปิดการประชุม ตามระเบียบวาระต่อไป

-อ่านประกาศเรียกประชุมฯ.....

นางนิระดาพร โสชาติ ประธานสภาฯ -สวัสดิ์ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ทุกคน รวมถึงผู้แทนประชาชนในพื้นที่ตำบลสวนหม่อนที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เพื่อพิจารณาญัตติเกี่ยวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่จะต้องพิจารณาอนุมัติ และเมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนครบองค์ประชุมแล้ว ดิฉันขออนุญาตเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

นางนิระดาพร โสชาติ ประธานสภาฯ -การประชุมวันนี้เป็นการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

นางนิระดาพร โสชาติ ประธานสภาฯ -วาระนี้เป็นการรับรองการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๓๗ ข้อ ๓๓ วรรคสอง)

-ตามสำเนารายงานการประชุม สภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยได้ส่งแนบไปกับหนังสือเชิญประชุมให้กับท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ทุกท่านได้อ่านและพิจารณาแล้ววงหน้าไปแล้วนั้น ขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนได้ตรวจสอบรายงานการประชุม และมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๓๗ ข้อ ๓๓ วรรคสอง กล่าวว่าการแก้ไขถ้อยคำใดในรายงานการประชุมสภาให้กระทำโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น

ดังนั้นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนท่านใด เห็นว่าข้อความใดที่ยังไม่สมบูรณ์ หรือจะแก้ไขเพิ่มเติม ก็ขอเชิญเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ เพื่อขอมติที่ประชุมแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปเพราะเป็นอำนาจของมติสภาแห่งนี้เป็นผู้แก้ไขเพิ่มเติม

นางนิระดาพร โสชาติ ประธานสภาฯ	-มีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมหรือไม่ขอเรียนเชิญค่ะ -หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาฯ ขอเสนอแก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ดิฉันจึงอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๗๔ ขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่ารับรองรายงานการประชุมหรือไม่ โดยหากสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควรว่ารับรองรายงานการประชุม ขอให้ยกมือขึ้น (รับรอง ๑๓ เสียง ไม่รับรอง - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง)
มติที่ประชุม	-รับรอง
<u>ระเบียบวาระที่ ๓</u>	<u>-เรื่องกระทู้ถาม (ถ้ามี)</u>
นางนิระดาพร โสชาติ ประธานสภาฯ	-ไม่มีผู้ตติกระทู้ถาม
<u>ระเบียบวาระที่ ๔</u>	<u>-เรื่องที่เสนอใหม่</u>
นางนิระดาพร โสชาติ ประธานสภาฯ	<u>๔.๑ เรื่องยุติการพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน</u> -เชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชี้แจงขั้นตอนและ วิธีการ รวมทั้งกฎหมายและระเบียบฯ ในการพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม ขอเชิญค่ะ
ปลัด อบต. เลขานุการสภาฯ	▶ ชี้แจงขั้นตอนวิธีการและระเบียบกฎหมาย หลักเกณฑ์การพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม -เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนทุกท่าน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ “ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว (๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น (๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายใน

ระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไปทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
เสถียรภาพในระยะยาว ”

ดังนั้น การอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมสภาจะต้องพิจารณาว่าเป็นโครงการที่อยู่ในอำนาจ
หน้าที่หรือไม่ หรือเป็นโครงการเกี่ยวกับการบริการชุมชนและสังคมหรือไม่ หรือเป็นโครงการ
ที่ทำแล้วเป็นการเพิ่มพูนรายได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือไม่ หรือเป็นโครงการที่จัดทำ
เพื่อขจัดความเดือดร้อนของประชาชนหรือไม่ และโครงการที่จะใช้เงินสะสมต้องมีอยู่ใน
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล ก่อนการขออนุมัติให้ใช้จ่ายขอให้สมาชิกสภา
พิจารณาโดยรอบคอบ

**นางนิระดาพร โสชาติ
ประธานสภาฯ**

-ตามที่ท่านเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบให้ทุกท่านได้ทราบนั้น สมาชิกสภาท่านใดมีข้อ
ซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ หรือมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจขอเรียนเชิญสอบถามได้ค่ะ

**นางนิระดาพร โสชาติ
ประธานสภาฯ**

-หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกดิฉันขอเรียนเชิญท่านนายกชี้แจงหลักการ เหตุผล
ความจำเป็น และรายละเอียดการพิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๖ เพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนรับทราบและพิจารณาค่ะ โดย
เมื่อท่านนายกได้ชี้แจงแล้วจะได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ ได้สอบถาม และจะขอมติต่อที่
ประชุมว่าจะอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมไปดำเนินการหรือไม่ ซึ่งจะดำเนินการเป็นราย
โครงการตามลำดับ ขอเชิญท่านนายกชี้แจงค่ะ

**นายพลีษฐ์ ถมปิด
นายก อบต.**

-เรียน ท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาทุกท่าน และคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอชี้แจงรายละเอียดโครงการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมต่อสภา
ฯ ซึ่งแต่ละโครงการผมได้ออกดูพื้นที่ร่วมกับคณะผู้บริหารและกองช่างแล้วที่เป็นโครงการที่มี
ความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน จำเป็นจะต้องจัดทำเพื่อให้
ประชาชนได้ใช้บริการ ให้ประชาชนได้รับประโยชน์

-ตามที่หมู่บ้านได้เขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณมาผมพิจารณาแล้วว่า
โครงการของหมู่บ้านเป็นโครงการที่ประชาชนจะต้องได้ใช้ประโยชน์ เป็นการบริการสาธารณะ
หรือมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ชาวบ้านเดือดร้อน โครงการที่ทุกหมู่บ้านเขียนมาขอความ
ช่วยเหลือส่วนมากอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ในส่วนของโครงการ
ซ่อมแซมถนนในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลสวนหม่อนเราได้ตั้งจ่ายงบประมาณไว้ แต่คงไม่เพียงพอที่จะดำเนินการได้ทุกโครงการ
และโครงการที่เป็นลักษณะการก่อสร้างใหม่ ก็ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ จึงได้เสนอญัตติต่อ
ประธานสภาฯ เพื่อขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน พิจารณาให้การอนุมัติใน
การใช้จ่ายเงินสะสมไปดำเนินการ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับทุกหมู่บ้าน
ได้ หรือเพื่อให้บริการกับประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์

-รายละเอียดสถานะการเงินการคลัง เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ กระผมขอรายงานเงิน
คงเหลือที่สามารถนำไปใช้ได้ซึ่งเป็นเอกสารรายงานสถานการณ์การเงินที่กองคลังได้จัดทำไว้และ
จะได้ชี้แจงให้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ทราบดังนี้ครับ

ยอดเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๒๔,๓๔๑,๗๖๒ บาท
หักสำรองค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร + สำรองกรณีเกิดสาธารณภัย จำนวน ๑๑,๓๖๗,๒๘๐ บาท
คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ จำนวน ๑๒,๙๗๓,๔๗๒.๖๖ บาท

-โครงการและประมาณราคาก่อสร้างเพื่อพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายละเอียดประมาณการ แบบบูรณาการของทุกโครงการ ได้จัดส่งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่านได้ทราบพร้อมหนังสือเรียกประชุมสภาฯ โดยโครงการที่ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม รวมจำนวนทั้งสิ้น ๓,๗๑๔,๓๐๐ ซึ่ง แยกเป็น

๑.โครงการซ่อมแซมที่สามารถใช้งบประมาณซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิม จำนวน ๑๕ โครงการ เป็นเงิน ๒,๔๘๐,๗๐๐ บาท

๒.โครงการลักษณะที่เป็นโครงการก่อสร้าง จำนวน ๘ โครงการ เป็นเงิน ๑,๒๓๓,๖๐๐ บาท

นายพลีษฐ์ ถมปิด
นายก อบต.

-โครงการซ่อมแซมที่สามารถใช้งบประมาณซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิม จำนวน ๑๕ โครงการ

๑.บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑ โครงการ

๑.๑.งานซ่อมแซมถนนทางเข้า-ออกพื้นที่การเกษตร บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ ๑ ซ่อมแซมถนนสายบ้านสวนหม่อนโดยลงลูกรังซ่อมแซมผิวจราจร (ช่วงที่ ๑) เส้นโรงน้ำ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๑๕ ลบ.ม. (ช่วงที่ ๒) เส้นทางแยกถึงลำห้วยขี้หนู กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ ลบ.ม. (ช่วงที่ ๓) เส้นนางางกุล กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๕.๐๐ ลบ.ม. งบประมาณ ๕๑,๙๐๐ บาท แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐ บรรจุในปี ๒๕๖๖ โครงการลำดับที่ ๔๖ หน้า ๑๕๕

นางนิระดาพร โสชาติ
ประธานสภาฯ

-ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนได้ชี้แจงหลักการ เหตุผล ความจำเป็น และรายละเอียดเพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการงานซ่อมแซมถนนทางเข้า-ออกพื้นที่การเกษตร บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๕๑,๙๐๐ บาท สมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ หรือมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจขอเรียนเชิญสอบถามได้ค่ะ

-หากไม่มี ดิฉันขออาศัยอำนาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๗๔ จะขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่าจะอนุมัติโครงการจ่ายใช้จ่ายเงินสะสม บ้านสวนหม่อนหมู่ที่ ๑ หรือไม่ หากสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบอนุมัติ ขอให้ยกมือขึ้น (อนุมัติ ๑๓ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง)

มติที่ประชุม

-อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการงานซ่อมแซมถนนทางเข้า-ออกพื้นที่การเกษตร บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๕๑,๙๐๐ บาท

นายพลีษฐ์ ถมปิด
นายก อบต.

๒.บ้านมูลตุ่น หมู่ที่ ๒ จำนวน ๒ โครงการ

๒.๑ โครงการงานซ่อมแซมผิวจราจร(เส้นทางเข้าหมู่บ้าน) บ้านมูลตุ่น หมู่ที่ ๒ ถนนผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๔.๒๕ ลบ.ม.และเทคานเรียงหินใหญ่พร้อมยาแนวปูนทราย งบประมาณ ๔๓๐,๔๐๐ บาท แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐ บรรจุในปี ๒๕๖๖ โครงการลำดับที่ ๑๖ หน้า ๑๓๐

นางนิระดาพร โสชาติ

-ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนได้ชี้แจงหลักการ เหตุผล ความ

ประธานสภา	<p>จำเป็น และรายละเอียดเพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการงานซ่อมแซมผิวจราจร(เส้นทางเข้าหมู่บ้าน) บ้านมุลตุน หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๔๓๐,๔๐๐ บาท สมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ หรือมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจขอเรียนเชิญสอบถามได้ค่ะ</p> <p>-หากไม่มี ดิฉันขออาศัยอำนาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๗๔ จะขอมติที่ประชุมสภาฯว่าจะอนุมัติโครงการใช้จ่ายเงินสะสม บ้านมุลตุน หมู่ที่ ๒ หรือไม่ หากสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบอนุมัติ ขอให้ยกมือขึ้น (อนุมัติ ๑๓ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง)</p>
มติที่ประชุม	<p>-อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการงานซ่อมแซมผิวจราจร(เส้นทางเข้าหมู่บ้าน) บ้านมุลตุน หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๔๓๐,๔๐๐ บาท</p>
นายพลีษฐ์ ถมปิด นายก อบต.	<p>๒.๒ โครงการงานซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านมุลตุน หมู่ที่ ๒ ช่วงที่ ๑ (นางาครณี ศรีอุดม-กมม่วง ๓ ต้น) เกรดปรับแต่งผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร พร้อมลงลูกรังผิวจราจรตลอดสาย หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร กว้าง ๒.๕๐ เมตร หรือมีมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลบ.ม.ช่วงที่ ๒ (ทางแยกนายนายไพรวัลย์) เกรดปรับแต่งผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร เมตร ยาว ๒๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังผิวจราจรตลอดสาย หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร กว้าง ๒.๕๐ เมตร หรือมีมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๓.๗๕ ลบ.ม.งบประมาณ ๗๙,๒๐๐ บาท บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ บรรจุในปี ๒๕๖๖ โครงการลำดับที่ ๔๖ หน้า ๑๕๕</p>
นางนิระดาพร โสชาติ ประธานสภา	<p>-ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนได้ชี้แจงหลักการ เหตุผล ความจำเป็น และรายละเอียดเพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการงานซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านมุลตุน หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๗๙,๒๐๐ บาท สมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ หรือมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจขอเรียนเชิญสอบถามได้ค่ะ</p> <p>-หากไม่มี ดิฉันขออาศัยอำนาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๗๔ จะขอมติที่ประชุมสภาฯว่าจะอนุมัติโครงการใช้จ่ายเงินสะสม บ้านมุลตุน หมู่ที่ ๒ หรือไม่ หากสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบอนุมัติ ขอให้ยกมือขึ้น (อนุมัติ ๑๓ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง)</p>
มติที่ประชุม	<p>-อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการงานซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านมุลตุน หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๗๙,๒๐๐ บาท</p>
นายพลีษฐ์ ถมปิด นายก อบต.	<p>๓.บ้านกอก หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑ โครงการ</p> <p>๓.๑ โครงการงานซ่อมแซมถนน คสล. (หน้าบ้านนางเอี่ยมเดือน) หมู่ที่ ๓ ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณไม่น้อยกว่า ๒๐.๒๕ ลบ.ม. งบประมาณ ๑๑๘,๖๐๐ บาท แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ บรรจุในปี ๒๕๖๖ โครงการลำดับที่ ๑๖ หน้า ๑๓๑</p>
นางนิระดาพร โสชาติ ประธานสภา	<p>-ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนได้ชี้แจงหลักการ เหตุผล ความจำเป็น และรายละเอียดเพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการงานซ่อมแซมถนน คสล. (หน้าบ้านนางเอี่ยมเดือน) หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๑๑๘,๖๐๐ สมาชิกสภา ท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ หรือมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจขอเรียนเชิญสอบถามได้ค่ะ</p> <p>-หากไม่มี ดิฉันขออาศัยอำนาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา</p>

ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๗๔ จะขอมติที่ประชุมสภาฯว่าจะอนุมัติโครงการใช้จ่ายเงินสะสม งานซ่อมแซมถนน คสล. (หน้าบ้านนางเอี่ยมเดือน) หมู่ที่ ๓ หรือไม่ หากสมาชิกสภาฯท่านใด เห็นชอบอนุมัติ ขอให้ยกมือขึ้น

(อนุมัติ ๑๓ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง)

มติที่ประชุม

-อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการงานซ่อมแซมถนน คสล. (หน้าบ้านนางเอี่ยมเดือน) หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๑๑๘,๖๐๐ บาท

นายพลีษฐ์ ถมปิด

๔.บ้านป่าฝุ หมู่ที่ ๔ จำนวน ๑ โครงการ

นายก อบต.

๔.๑ โครงการงานซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านป่าฝุ หมู่ที่ ๔ ช่วงที่ ๑ (เส้นนาง ปัน ค้าแหวน-นางนิรมล สามถ) เกรดปรับแต่งผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร พร้อมลงลูกรังผิวจราจรตลอดสาย หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร กว้าง ๒.๕๐ เมตร หรือมีมี ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๗.๕๐ ลบ.ม. ช่วงที่ ๒ (เส้นหนองหัวบ้านนางทอง) เกรดปรับแต่งผิว จราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร เมตร ยาว ๑๒๓ เมตร พร้อมลงลูกรังผิวจราจรตลอดสาย หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร กว้าง ๒.๕๐ เมตร หรือมีมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๐๗.๕๐ ลบ.ม. ช่วงที่ ๓ (เส้น หนองหัวบ้านนางทอง) เกรดปรับแต่งผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร เมตร ยาว ๓๘๐ เมตร พร้อม ลงลูกรังผิวจราจรตลอดสาย หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร กว้าง ๒.๕๐ เมตร หรือมีมีปริมาณลูกรังไม่ น้อยกว่า ๙๕.๐๐ ลบ.ม.งบประมาณ ๑๐๐,๘๐๐ บาท แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้าง งบค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ บรรจุในแผนพัฒนา ท้องถิ่นประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ บรรจุในปี ๒๕๖๖ โครงการลำดับที่ ๔๖ หน้า ๑๕๖

นางนิระดาพร โสชาติ
ประธานสภาฯ

-ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนได้ชี้แจงหลักการ เหตุผล ความ จำเป็น และรายละเอียดเพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการงานซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร บ้านป่าฝุ หมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๑๐๐,๘๐๐ สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถาม เพิ่มเติมหรือไม่ หรือมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจขอเรียนเชิญสอบถามได้ค่ะ

-หากไม่มี ดิฉันขออาศัยอำนาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๗๔ จะขอมติที่ประชุมสภาฯว่าจะอนุมัติโครงการใช้จ่ายเงินสะสม งานซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านป่าฝุ หมู่ที่ ๔ หรือไม่ หากสมาชิกสภาฯท่าน ใดเห็นชอบอนุมัติ ขอให้ยกมือขึ้น

(อนุมัติ ๑๓ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง)

มติที่ประชุม

-อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการงานซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านป่าฝุ หมู่ ที่ ๔ งบประมาณ ๑๐๐,๘๐๐ บาท

นายพลีษฐ์ ถมปิด

๕. บ้านขาม หมู่ ๕ จำนวน ๑ โครงการ

นายก อบต.

๕.๑ โครงการงานซ่อมแซมถนนทางเข้าหมู่บ้าน โดยปูผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้าน ขาม หมู่ที่ ๕ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๖.๐๐ เมตร เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๐ ตร.ม. ช่วงที่ ๒ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลบ. ม.งบประมาณ ๗๔๕,๑๐๐ บาท แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประเภทก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ บรรจุในปี ๒๕๖๖ โครงการลำดับที่ ๑๖ หน้า ๑๓๒

นางนิระดาพร โสชาติ
ประธานสภาฯ

-ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนได้ชี้แจงหลักการ เหตุผล ความ จำเป็น และรายละเอียดเพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการงานซ่อมแซมถนนทางเข้าหมู่บ้าน โดย

ปูผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านขาม หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๗๔๕,๑๐๐ สมาชิกสภา
ท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ หรือมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจขอเรียนเชิญสอบถามได้ค่ะ
-หากไม่มี ดิฉันขออาศัยอำนาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๗๔ จะขอมติที่ประชุมสภาฯว่าจะอนุมัติโครงการใช้จ่ายเงินสะสม
งานซ่อมแซมถนนทางเข้าหมู่บ้าน โดยปูผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านขาม หมู่
ที่ ๕ หรือไม่ หากสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบอนุมัติ ขอให้ยกมือขึ้น
(อนุมัติ ๑๓ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง)

มติที่ประชุม

-อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการงานซ่อมแซมถนนทางเข้าหมู่บ้าน โดยปูผิวจราจรด้วยแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านขาม หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๗๔๕,๑๐๐ บาท

นายพลีษฐ์ ถมปิด

๖.บ้านโนนเขวา หมู่ที่ ๖ จำนวน ๒ โครงการ

นายก อบต.

๖.๑ โครงการงานซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง บ้านโนนเขวา หมู่ที่ ๖ ลงดินถม กว้าง ๑๕.๐๐
เมตร ยาว ๓๒ เมตร สูงเฉลี่ย ๕.๐๐ หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ลบ.ม. พร้อมลง
ลูกรังผิวจราจรตลอดสาย หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๒ เมตร หรือมี
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๒.๘๐ ลบ.ม.งบประมาณ ๒๔๓,๕๐๐ บาท แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้าง งบค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ บรรจุ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐ บรรจุในปี ๒๕๖๖ โครงการลำดับที่ ๔๖
หน้า ๑๕๘

นางนิระดาพร โสชาติ

ประธานสภาฯ

-ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนได้ชี้แจงหลักการ เหตุผล ความ จำเป็น
และรายละเอียดเพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการงานซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง บ้าน
โนนเขวา หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๒๔๓,๕๐๐ สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่
หรือมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจขอเรียนเชิญสอบถามได้ค่ะ

-หากไม่มี ดิฉันขออาศัยอำนาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๗๔ จะขอมติที่ประชุมสภาฯว่าจะอนุมัติโครงการใช้จ่ายเงินสะสม
งานซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง บ้านโนนเขวา หมู่ที่ ๖ หรือไม่ หากสมาชิกสภาท่านใด
เห็นชอบอนุมัติ ขอให้ยกมือขึ้น

(อนุมัติ ๑๓ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง)

มติที่ประชุม

-อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการงานซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง บ้านโนนเขวา หมู่ที่ ๖
งบประมาณ ๒๔๓,๕๐๐ บาท

นายพลีษฐ์ ถมปิด

นายก อบต.

๖.๒ โครงการงานซ่อมแซมผิวจราจรลูกรัง บ้านโนนเขวา หมู่ที่ ๖ (ช่วงที่ ๑) เกรดปรับแต่งผิว
จราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐ เมตร ลงลูกรังผิวจราจรเป็นจุด หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร
จุดที่ ๑ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๗๘๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๙๖.๕๐ ลบ.ม.
จุดที่ ๒ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๘.๐๔ ลบ.ม.จุดที่
๓ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๕.๒๐ ลบ.ม. (ช่วงที่ ๒)
เกรดปรับแต่งผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร ลงลูกรังผิวจราจรเป็นจุด หนาเฉลี่ย
๐.๑๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๕๐
ลบ.ม.งบประมาณ ๑๒๑,๖๐๐ บาท แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบค่าที่
ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี พ.ศ.
๒๕๖๖-๒๕๗๐ บรรจุในปี ๒๕๖๖ โครงการลำดับที่ ๔๖ หน้า ๑๕๘

- นางนิตราพร โสชาติ ประธานสภา** -ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนได้ชี้แจงหลักการ เหตุผล ความ จำเป็น และรายละเอียดเพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการงานซ่อมแซมผิวจราจรลูกรัง บ้านโนนเขวา หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๑๒๑,๖๐๐ สมาชิกสภา ท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ หรือมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจขอเรียนเชิญสอบถามได้ค่ะ
- หากไม่มี ดิฉันขออาศัยอำนาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๗๔ จะขอมติที่ประชุมสภาฯว่าจะอนุมัติโครงการใช้จ่ายเงินสะสม งานซ่อมแซมผิวจราจรลูกรัง บ้านโนนเขวา หมู่ที่ ๖ หรือไม่ หากสมาชิกสภาท่านใด เห็นชอบอนุมัติ ขอให้ยกมือขึ้น
(อนุมัติ ๑๓ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง)
- มติที่ประชุม** -อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการงานซ่อมแซมผิวจราจรลูกรัง บ้านโนนเขวา หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๑๒๑,๖๐๐ บาท
- นายพลีษฐ์ ถมปิด นายก อบต.** ๗.บ้านเหล่ากกหุ้ง หมู่ที่ ๗ จำนวน ๑ โครงการ
๗.๑ โครงการงานซ่อมแซมแนวป้องกันตลิ่งลำห้วยปากดาว บ้านเหล่ากกหุ้ง หมู่ที่ ๗ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๘๒๐ ลบ.ม. งบประมาณ ๒๓๑,๔๐๐ บาท แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ บรรจุในปี ๒๕๖๖ โครงการลำดับที่ ๔๕ หน้า ๑๕๓
- นางนิตราพร โสชาติ ประธานสภา** -ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนได้ชี้แจงหลักการ เหตุผล ความ จำเป็น และรายละเอียดเพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการงานซ่อมแซมแนวป้องกันตลิ่งลำห้วยปากดาว บ้านเหล่ากกหุ้ง หมู่ที่ ๗ งบประมาณ ๒๓๑,๔๐๐ สมาชิกสภา ท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ หรือมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจขอเรียนเชิญสอบถามได้ค่ะ
- หากไม่มี ดิฉันขออาศัยอำนาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๗๔ จะขอมติที่ประชุมสภาฯว่าจะอนุมัติโครงการใช้จ่ายเงินสะสม งานซ่อมแซมแนวป้องกันตลิ่งลำห้วยปากดาว บ้านเหล่ากกหุ้ง หมู่ที่ ๗ หรือไม่ หากสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบอนุมัติ ขอให้ยกมือขึ้น
(อนุมัติ ๑๓ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง)
- มติที่ประชุม** -อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการงานซ่อมแซมแนวป้องกันตลิ่งลำห้วยปากดาว บ้านเหล่ากกหุ้ง หมู่ที่ ๗ งบประมาณ ๒๓๑,๔๐๐ บาท
- นายพลีษฐ์ ถมปิด นายก อบต.** ๘.บ้านสว่าง หมู่ที่ ๘ จำนวน ๑ โครงการ
๘.๑ งานซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสว่าง หมู่ที่ ๘ ช่วงที่ ๑ ลงดินถมเสริมผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๑๐ เมตร คิดเป็นปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๒๗๕.๐๐ ลบ.ม. ช่วงที่ ๒ ลงดินถมเสริมผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร คิดเป็นปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ลบ.ม.งบประมาณ ๕๓,๘๐๐ บาท แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน บรรจุใน แผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ บรรจุในปี ๒๕๖๖ โครงการลำดับที่ ๔๖ หน้า ๑๕๘

- นางนิตราพร โสชาติ ประธานสภา** -ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนได้ชี้แจงหลักการ เหตุผล ความ จำเป็น และรายละเอียดเพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการงานซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสว่าง หมู่ที่ ๘ งบประมาณ ๕๓,๘๐๐ สมาชิกสภา ท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ หรือมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจขอเรียนเชิญสอบถามได้ค่ะ
- หากไม่มี ดิฉันขออาศัยอำนาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๗๔ จะขอมติที่ประชุมสภาฯว่าจะอนุมัติโครงการใช้จ่ายเงินสะสม งานซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสว่าง หมู่ที่ ๘ หรือไม่ หากสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติ ขอให้ยกมือขึ้น
- (อนุมัติ ๑๓ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง)
- มติที่ประชุม** -อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการงานซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสว่าง หมู่ที่ ๘ งบประมาณ ๕๓,๘๐๐ บาท
- นายพลีษฐ์ ถมปิด นายก อบต.** ๕.บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๙ จำนวน ๒ โครงการ
- ๕.๑ โครงการงานซ่อมแซมถนน คสล. บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๙ ซอยบ้านนางนงค์เยาว์ เชื้อสีดา กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒.๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณไม่น้อยกว่า ๙๐.๘๐ ตร.ม. งบประมาณ ๘๒,๔๐๐ บาท แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ บรรจุในปี ๒๕๖๖ โครงการลำดับที่ ๑๖ หน้า ๑๓๖
- นางนิตราพร โสชาติ ประธานสภา** -ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนได้ชี้แจงหลักการ เหตุผล ความ จำเป็น และรายละเอียดเพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการงานซ่อมแซมถนน คสล. บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๙ งบประมาณ ๘๒,๔๐๐ สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ หรือมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจขอเรียนเชิญสอบถามได้ค่ะ
- หากไม่มี ดิฉันขออาศัยอำนาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๗๔ จะขอมติที่ประชุมสภาฯว่าจะอนุมัติโครงการใช้จ่ายเงินสะสม งานซ่อมแซมถนน คสล. บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๙ หรือไม่ หากสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติ ขอให้ยกมือขึ้น
- (อนุมัติ ๑๓ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง)
- มติที่ประชุม** -อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการงานซ่อมแซมถนน คสล. บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๙ งบประมาณ ๘๒,๔๐๐ บาท
- นายพลีษฐ์ ถมปิด นายก อบต.** ๕.๒ โครงการงานซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๙ (เส้นที่ ๑ เส้นท้ายหมู่บ้าน) ลงลูกรังตลอดสาย กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๗๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๙๕ ลบ.ม. (เส้นที่ ๒ หนองซำควาย) ลงลูกรังเป็นช่วงที่มีหลุม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ ลบ.ม.(เส้นที่ ๓ เชื่อมหนองซำควาย) ลงลูกรังเป็นช่วงที่มีหลุม กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๒.๕๐ ลบ.ม. (เส้นที่ ๔ เชื่อมบ้านโนนสำนัก) ลงลูกรังเป็นช่วงที่มีหลุม กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๒๕ ลบ.ม. งบประมาณ ๑๑๑,๙๐๐ บาท แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปการ บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ บรรจุในปี ๒๕๖๖
โครงการลำดับที่ ๔๖ หน้า ๑๕๙

นางนิตราพร โสชาติ
ประธานสภา

-ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนได้ชี้แจงหลักการ เหตุผล ความ จำเป็น
และรายละเอียดเพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการงานซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง บ้าน
โคกกลาง หมู่ที่ ๙ งบประมาณ ๑๑๑,๙๐๐ สมาชิกสภา ท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่
หรือมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจขอเรียนเชิญสอบถามได้ค่ะ

-หากไม่มี ดิฉันขออาศัยอำนาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๗๔ จะขอมติที่ประชุมสภาฯว่าจะอนุมัติโครงการใช้จ่ายเงินสะสม
งานซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๙ หรือไม่ หากสมาชิกสภาฯ ท่านใด
เห็นชอบอนุมัติขอให้ยกมือขึ้น

(อนุมัติ ๑๓ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง)

มติที่ประชุม

-อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการงานซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๙
งบประมาณ ๑๑๑,๙๐๐ บาท

นายพลีษฐ์ ถมปัด
นายก อบต.

๑๐.บ้านโนนพยอม หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๑ โครงการ

๑๐.๑ งานซ่อมแซมผิวจราจรถนน ลูกรัง บ้านโนนพยอม หมู่ที่ ๑๐ เกรดปรับแต่งผิวจราจร
กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร พร้อมลงลูกรังผิวจราจรตลอดสาย หนาเฉลี่ย ๐.๑๐
เมตร กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลบ.ม.
งบประมาณ ๕๕,๓๐๐ บาท แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภท ค่า
บำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐
บรรจุในปี ๒๕๖๖ โครงการลำดับที่ ๔๖ หน้า ๑๕๙

นางนิตราพร โสชาติ
ประธานสภา

-ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนได้ชี้แจงหลักการ เหตุผล ความ จำเป็น
และรายละเอียดเพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการงานซ่อมแซมผิวจราจรถนน ลูกรัง บ้าน
โนนพยอม หมู่ที่ ๑๐ งบประมาณ ๕๕,๓๐๐ สมาชิกสภา ท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่
หรือมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจขอเรียนเชิญสอบถามได้ค่ะ

-หากไม่มี ดิฉันขออาศัยอำนาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๗๔ จะขอมติที่ประชุมสภาฯว่าจะอนุมัติโครงการใช้จ่ายเงินสะสม
งานซ่อมแซมผิวจราจรถนน ลูกรัง บ้านโนนพยอม หมู่ที่ ๑๐ หรือไม่ หากสมาชิกสภาฯ ท่านใด
เห็นชอบอนุมัติขอให้ยกมือขึ้น

(อนุมัติ ๑๓ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง)

มติที่ประชุม

-อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการงานซ่อมแซมผิวจราจรถนน ลูกรัง บ้านโนนพยอม หมู่ที่
๑๐ งบประมาณ ๕๕,๓๐๐ บาท

นายพลีษฐ์ ถมปัด
นายก อบต.

๑๑.บ้านขามป้อมหมู่ที่ ๑๒ จำนวน ๒ โครงการ

๑๑.๑ งานซ่อมแซมคลองควดคองกรีต บ้านขามป้อม หมู่ที่ ๑๒ (ช่วงที่ ๑) งานรื้อถอน
คองกรีตเดิม กว้าง ๒.๒๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณรื้อถอนคองกรีตไม่น้อยกว่า
๒๒.๐๐ ตร.ม จุดที่ ๑ ลงดินถมกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร ลึก ๐.๘๐ เมตร หรือมี
ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๒๔.๐๐ ลบ.ม. จุดที่ ๒ ลงดินถมกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร
ลึก ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ ลบ.ม. ขุดคลองกว้าง ๑.๖๐ เมตร ยาว

๑๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร พร้อมเทศบาลตาดคอนกรีต กว้าง ๒.๒๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ลึก ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๐.๘๘ ลบ.ม. งบประมาณ ๑๐,๓๐๐ บาท แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ บรรจุในปี ๒๕๖๖ โครงการลำดับที่ ๔๕ หน้า ๑๕๔

นางนิระดาพร โสชาติ
ประธานสภา

-ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนได้ชี้แจงหลักการ เหตุผล ความ จำเป็น และรายละเอียดเพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการงานซ่อมแซมคลองตาดคอนกรีต บ้านขามป้อม หมู่ที่ ๑๒ งบประมาณ ๑๐,๓๐๐ สมาชิกสภา ท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ หรือมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจขอเรียนเชิญสอบถามได้ค่ะ

-หากไม่มี ดิฉันขออาศัยอำนาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๗๔ จะขอมติที่ประชุมสภาฯว่าจะอนุมัติโครงการใช้จ่ายเงินสะสม งานซ่อมแซมคลองตาดคอนกรีต บ้านขามป้อม หมู่ที่ ๑๒ หรือไม่ หากสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติขอให้ยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

(อนุมัติ ๑๓ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง)

นายพลีษฐ์ ถมปิด
นายก อบต.

-อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการงานซ่อมแซมคลองตาดคอนกรีต บ้านขามป้อม หมู่ที่ ๑๒ งบประมาณ ๑๐,๓๐๐ บาท

นางนิระดาพร โสชาติ
ประธานสภา

๑๑.๒ โครงการงานซ่อมแซมถนน คสล. (เส้นหลังบ้านพิสิทธิ์) หมู่ที่ ๑๒ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณไม่น้อยกว่า ๖.๗๕ ลบ.ม.งบประมาณ ๔๔,๕๐๐ บาท แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ บรรจุในปี ๒๕๖๖ โครงการลำดับที่ ๑๖ หน้า ๑๓๘

นางนิระดาพร โสชาติ
ประธานสภา

-ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนได้ชี้แจงหลักการ เหตุผล ความ จำเป็น และรายละเอียดเพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการงานซ่อมแซมถนน คสล. (เส้นหลังบ้านพิสิทธิ์) หมู่ที่ ๑๒ งบประมาณ ๔๔,๕๐๐ สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ หรือมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจขอเรียนเชิญสอบถามได้ค่ะ

-หากไม่มี ดิฉันขออาศัยอำนาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๗๔ จะขอมติที่ประชุมสภาฯว่าจะอนุมัติโครงการใช้จ่ายเงินสะสม งานซ่อมแซมถนน คสล. (เส้นหลังบ้านพิสิทธิ์) หมู่ที่ ๑๒ หรือไม่ หากสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติขอให้ยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

(อนุมัติ ๑๓ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง)

นายพลีษฐ์ ถมปิด
นายก อบต.

-อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการงานซ่อมแซมถนน คสล. (เส้นหลังบ้านพิสิทธิ์) หมู่ที่ ๑๒ งบประมาณ ๔๔,๕๐๐ บาท

-โครงการในลักษณะเป็นโครงการก่อสร้าง จำนวน ๘ โครงการ

๑.บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑ โครงการ

๑.๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ ๑ สายทางบ้านสวนหม่อน (สายบ้านนางอารมณี פרמโคตร) ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทาง ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

งบประมาณ ๘๕,๕๐๐ บาท แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ บรรจุในปี ๒๕๖๖ โครงการลำดับที่ ๑๖ หน้า ๑๒๙

นางนิระดาพร โสชาติ
ประธานสภาฯ

-ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนได้ชี้แจงหลักการ เหตุผล ความ จำเป็น และรายละเอียดเพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๘๕,๕๐๐ สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ หรือมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจขอเรียนเชิญสอบถามได้ค่ะ

-หากไม่มี ดิฉันขออาศัยอำนาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๗๔ จะขอมติที่ประชุมสภาฯว่าจะอนุมัติโครงการใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ ๑ หรือไม่ หากสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติขอให้ยกมือขึ้น

(อนุมัติ ๑๓ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง)

มติที่ประชุม

-อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๘๕,๕๐๐ บาท

นายพลิชฐ์ ถมปิด
นายก อบต.

๒.บ้านมูลตุน หมู่ที่ ๒ จำนวน ๒ โครงการ

๒.๑ งานโครงการก่อสร้างกำแพงกั้นน้ำ ซอยนายเสวต คำนงาน บ้านมูลตุน หมู่ที่ ๒ ก่ออิฐบล็อก ยาว ๒๗.๐๐ เมตร สูง ๐.๘๐ เมตร พร้อมเทคาน คสล. ยาว ๒๙.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔.๖๕ ลบ.ม. งบประมาณ ๓๘,๐๐๐ บาท เนื่องจากโครงการก่อสร้างกำแพงกั้นน้ำควรดำเนินการ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ บรรจุในปี ๒๕๖๖ โครงการลำดับที่ ๑๖ หน้า ๑๓๐

นางนิระดาพร โสชาติ
ประธานสภาฯ

-ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนได้ชี้แจงหลักการ เหตุผล ความ จำเป็น และรายละเอียดเพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างกำแพงกั้นน้ำ ซอยนายเสวต คำนงาน บ้านมูลตุน หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๓๘,๐๐๐ สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ หรือมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจขอเรียนเชิญสอบถามได้ค่ะ

-หากไม่มี ดิฉันขออาศัยอำนาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๗๔ จะขอมติที่ประชุมสภาฯว่าจะอนุมัติโครงการใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างกำแพงกั้นน้ำ ซอยนายเสวต คำนงาน บ้านมูลตุน หมู่ที่ ๒ หรือไม่ หากสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติขอให้ยกมือขึ้น

(อนุมัติ ๑๓ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง)

มติที่ประชุม

-อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างกำแพงกั้นน้ำ ซอยนายเสวต คำนงาน บ้านมูลตุน หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๓๘,๐๐๐ บาท

นายพลิชฐ์ ถมปิด
นายก อบต.

๒.๒ โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านมูลตุน หมู่ที่ ๒ ลงลูกรังผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๙๔.๐๐ ลบ.ม. ลงดินถม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๘ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๘ ลบ.ม. พร้อมวางท่อพีวีซีขนาด ๔ นิ้ว จำนวน ๓ ท่อน งบประมาณ ๑๔๕,๓๐๐ บาท แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ บรรจุในปี ๒๕๖๖ โครงการลำดับที่ ๑๖ หน้า ๑๕๕

- นางนิตราพร โสชาติ ประธานสภาฯ -ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนได้ชี้แจงหลักการ เหตุผล ความ จำเป็น และรายละเอียดเพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านมูลตุ่น หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๑๔๕,๓๐๐ สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ หรือมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจขอเรียนเชิญสอบถามได้ค่ะ
- หากไม่มี ดิฉันขออาศัยอำนาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๗๔ จะขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่าจะอนุมัติโครงการใช้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านมูลตุ่น หมู่ที่ ๒ หรือไม่ หากสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติขอให้ยกมือขึ้น
(อนุมัติ ๑๓ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง)
- มติที่ประชุม -อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านมูลตุ่น หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๑๔๕,๓๐๐ บาท
- นายพลีษฐ์ ถมปิด นายก อบต. ๓.บ้านโนนเขวา หมู่ที่ ๖ จำนวน ๑ โครงการ
- ๓.๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนเขวา หมู่ที่ ๖ สายทางบ้านนายสามารถ น้อยหา ผิว จราจรกว้าง ๓ เมตร ระยะทาง ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ตร.ม. งบประมาณ ๑๙๔,๘๐๐ บาท แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ บรรจุในปี ๒๕๖๖ โครงการลำดับที่ ๑๖ หน้า ๑๓๔
- นางนิตราพร โสชาติ ประธานสภาฯ -ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนได้ชี้แจงหลักการ เหตุผล ความ จำเป็น และรายละเอียดเพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนเขวา หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๑๙๔,๘๐๐ สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ หรือมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจขอเรียนเชิญสอบถามได้ค่ะ
- หากไม่มี ดิฉันขออาศัยอำนาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๗๔ จะขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่าจะอนุมัติโครงการใช้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนเขวา หมู่ที่ ๖ หรือไม่ หากสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติขอให้ยกมือขึ้น
(อนุมัติ ๑๓ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง)
- มติที่ประชุม -อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนเขวา หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๑๙๔,๘๐๐ บาท
- นายพลีษฐ์ ถมปิด นายก อบต. ๔.บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๙ จำนวน ๑ โครงการ
- ๔.๑ โครงการก่อสร้างส่งน้ำตาดคอนกรีต (คลองตาดคอนกรีต)บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๙ ขนาดปากกว้าง ๑.๐๐ เมตร ไหลข้างละ ๐.๑๕ เมตร ยาว ๕๐ เมตร กั้นคลองกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร งบประมาณ ๒๔,๗๐๐ บาท แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ บรรจุในปี ๒๕๖๖ โครงการลำดับที่ ๗๐ หน้า ๑๖๖
- นางนิตราพร โสชาติ ประธานสภาฯ -ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนได้ชี้แจงหลักการ เหตุผล ความ จำเป็น และรายละเอียดเพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างส่งน้ำตาดคอนกรีต (คลองตาดคอนกรีต)บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๙ งบประมาณ ๒๔,๗๐๐ สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ หรือมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจขอเรียนเชิญสอบถามได้ค่ะ

-หากไม่มี ดินฉันทขออาศัยอำนาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๗๔ จะขอมติที่ประชุมสภาฯว่าจะอนุมัติโครงการใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างส่งน้ำตาดคอนกรีต (คลองตาดคอนกรีต)บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๙ หรือไม่ หากสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติขอให้ยกมือขึ้น

(อนุมัติ ๑๓ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง)

มติที่ประชุม

-อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างส่งน้ำตาดคอนกรีต (คลองตาดคอนกรีต)บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๙ งบประมาณ ๒๔,๗๐๐ บาท

นายพลีษฐ์ ถมปิด

๕.บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ ๑๑ จำนวน ๑ โครงการ

นายก อบต.

๕.๑ โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ (เส้นหลังเต้านรถกำนันทสามมิตร) บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ ๑๑ วางท่อ คสล.ขนาด ๐.๖๐*๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๗๓ ท่อน วางท่อ คสล. ขนาด ๑.๐๐*๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๗ ท่อ พร้อมวางบ่อพักน้ำขนาด ๐.๖๐ เมตร ท่อสามทาง จำนวน ๓ บ่อ และบ่อพักน้ำขนาด ๐.๖๐ เมตร สองทาง จำนวน ๒๒ บ่อ งบประมาณ ๖๐๑,๐๐๐ บาท แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ บรรจุในปี ๒๕๖๖ โครงการลำดับที่ ๑๐๙ หน้า ๑๘๑

นางนิระดาพร โสชาลี

-ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนได้ชี้แจงหลักการ เหตุผล ความ จำเป็น และรายละเอียดเพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ (เส้นหลังเต้านรถกำนันทสามมิตร) บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ ๑๑ งบประมาณ ๖๐๑,๐๐๐ บาท สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ หรือมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจขอเรียนเชิญสอบถามได้ค่ะ

ประธานสภาฯ

-หากไม่มี ดินฉันทขออาศัยอำนาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๗๔ จะขอมติที่ประชุมสภาฯว่าจะอนุมัติโครงการใช้จ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ (เส้นหลังเต้านรถกำนันทสามมิตร)บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ ๑๑ หรือไม่ หากสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติขอให้ยกมือขึ้น (อนุมัติ ๑๓ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง)

มติที่ประชุม

-อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ (เส้นหลังเต้านรถกำนันทสามมิตร) บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ ๑๑ งบประมาณ ๖๐๑,๐๐๐ บาท

นายพลีษฐ์ ถมปิด

๖.บ้านขามป้อม หมู่ที่ ๑๒ จำนวน ๒ โครงการ

นายก อบต.

๖.๑ โครงการก่อสร้างทางเข้า-ออกพื้นที่การเกษตร (ข้ามคลองตาดคอนกรีต) พร้อมก่อสร้างคลองตาดคอนกรีต บ้านขามป้อม หมู่ที่ ๑๒ จำนวน ๘ จุด โดยวางแผนพื้นสำเร็จรูปคอนกรีตอัดแรง กว้าง ๔.๒๐ เมตร ยาว ๒.๕๐ เมตร คอนกรีตทับหน้าหนา ๐.๐๕ เมตร เสริมเหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ขนาด ศก. ๔ มม. @ ๐.๒๐ เมตร-หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่าจุดละ ๐.๔๒ ลบ.ม. พร้อมก่อสร้างคลองส่งน้ำตาดคอนกรีต กว้าง ๑.๖๐ เมตร ลึก ๐.๗๐ เมตร ตาดคอนกรีตหนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๙๓ เมตร งบประมาณ ๑๓๘,๒๐๐ บาท แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ บรรจุในปี ๒๕๖๖ โครงการลำดับที่ ๔๖ หน้า ๑๖๐

นางนิระดาพร โสชาลี

-ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนได้ชี้แจงหลักการ เหตุผล ความ จำเป็น

<p>ประธานสภา</p>	<p>และรายละเอียดเพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างทางเข้า-ออกพื้นที่การเกษตร (ข้ามคลองตาดคอนกรีต) พร้อมก่อสร้างคลองตาดคอนกรีต บ้านขามป้อม หมู่ที่ ๑๒ งบประมาณ ๑๓๘,๒๐๐ บาท สมาชิกสภา ท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ หรือมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจขอเรียนเชิญสอบถามได้ค่ะ</p>
<p>มติที่ประชุม</p>	<p>-หากไม่มี ดิฉันขออาศัยอำนาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๗๔ จะขอมติที่ประชุมสภาว่าจะอนุมัติโครงการใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างทางเข้า-ออกพื้นที่การเกษตร (ข้ามคลองตาดคอนกรีต) พร้อมก่อสร้างคลองตาดคอนกรีต บ้านขามป้อม หมู่ที่ ๑๒ หรือไม่ หากสมาชิกสภา ท่านใดเห็นชอบอนุมัติขอให้ยกมือขึ้น</p> <p>(อนุมัติ ๑๓ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง)</p>
<p>นายพลีษฐ์ ถมปิด นายก อบต.</p>	<p>-อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างทางเข้า-ออกพื้นที่การเกษตร (ข้ามคลองตาดคอนกรีต) พร้อมก่อสร้างคลองตาดคอนกรีต บ้านขามป้อม หมู่ที่ ๑๒ งบประมาณ ๑๓๘,๒๐๐ บาท</p>
<p>นางนิระดาพร โสชาติ ประธานสภา</p>	<p>๖.๒ โครงการงานติดตั้งกระจก(อะคริลิก) มองทางแยกและทางโค้ง บ้านขามป้อม หมู่ที่ ๑๒ ขนาด ศก.๒๔ นิ้ว พร้อมเสาเหล็ก จำนวน ๒ ชุด งบประมาณ ๖,๑๐๐ บาท แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ บรรจุในปี ๒๕๖๖ โครงการลำดับที่ ๓๐ หน้า ๑๔๔</p>
<p>นางนิระดาพร โสชาติ ประธานสภา</p>	<p>-ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนได้ชี้แจงหลักการ เหตุผล ความ จำเป็น และรายละเอียดเพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการงานติดตั้งกระจก(อะคริลิก) มองทางแยกและทางโค้ง บ้านขามป้อม หมู่ที่ ๑๒ งบประมาณ ๖,๑๐๐ บาท สมาชิกสภา ท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ หรือมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจขอเรียนเชิญสอบถามได้ค่ะ</p> <p>-หากไม่มี ดิฉันขออาศัยอำนาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๗๔ จะขอมติที่ประชุมสภาว่าจะอนุมัติโครงการใช้จ่ายเงินสะสมโครงการงานติดตั้งกระจก(อะคริลิก) มองทางแยกและทางโค้ง บ้านขามป้อม หมู่ที่ ๑๒ หรือไม่ หากสมาชิกสภา ท่านใดเห็นชอบอนุมัติขอให้ยกมือขึ้น</p> <p>(อนุมัติ ๑๓ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง)</p>
<p>มติที่ประชุม</p>	<p>-อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการงานติดตั้งกระจก(อะคริลิก) มองทางแยกและทางโค้ง บ้านขามป้อม หมู่ที่ ๑๒ งบประมาณ ๖,๑๐๐ บาท</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๕</p>	<p>เรื่องอื่น ๆ</p>
<p>นางนิระดาพร โสชาติ ประธานสภา</p>	<p>-ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภา ท่านใด ประสงค์จะเสนอความเห็นในเรื่องอื่นๆ หรือไม่ ค่ะ</p>
<p>นางแดง ศรทศพล สมาชิกสภา</p>	<p>-เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ ดิฉันนางแดง ศรทศพล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๓ บ้านชีวังแคน ขอสอบถามท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ดังนี้</p> <p>๑.โครงการผนังกั้นน้ำริมน้ำชีหน้าวัดบ้านชีวังแคน จะได้ดำเนินการก่อสร้างหรือไม่ ถ้าวัดเข้าฤดูฝนแล้วชาวบ้านจะเดินทางเข้าออกหมู่บ้านไม่ได้</p> <p>๒.การซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน ซึ่งภายในบ้านชีวังแคนไฟฟ้าไม่ติดหลายจุด</p>

๓. มีโครงการซ่อมแซมลูกรังที่ดำเนินการในหมู่บ้านชิวังแคนโดยที่สมาชิกสภา อบต. ในหมู่บ้านไม่ทราบว่าเป็นโครงการของหน่วยงานใดไปก่อสร้าง หากเป็นโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนควรแจ้งให้สมาชิก อบต. และผู้นำหมู่บ้านทราบด้วยจะได้ตอบชาวบ้านได้

นางนิระดาพร โสชาติ
ประธานสภา

-ขอให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ชี้แจงค่ะ

นายพลิชฐ์ ถมปัด
นายก อบต.

-เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ กระผม นายพลิชฐ์ ถมปัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ขอชี้แจงในเรื่องที่สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๓ ได้สอบถาม ดังนี้
๑. โครงการผนังกันน้ำริมน้ำชีหน้าวัดบ้านชิวังแคน เป็นพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้าซึ่งได้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้าได้เสนอโครงการไปยังสำนักงานโยธาธิการจังหวัดขอนแก่นแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินการ
๒. การซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน ขณะนี้รถยนต์ที่ออกให้บริการในการซ่อมไฟฟ้าเสียหายว่าซ่อมจะเสร็จเร็วๆ นี้ ซึ่งจะเร่งออกดำเนินการให้โดยเร็ว
๓. เป็นโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล ช่วงนั้นผมเข้าอบรมที่กรุงเทพโดยท่านรองนายกเป็นผู้ดูแลงาน ซึ่งอาจจะไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบ ต่อไปคงจะแจ้งให้ทางหมู่บ้านโดยเฉพาะสมาชิก อบต. และผู้นำหมู่บ้านทราบทุกครั้ง

นายเทิดศักดิ์ คนมีสัตย์
รองประธานสภา

-เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ กระผม นายเทิดศักดิ์ คนมีสัตย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๒ บ้านมูลตุน ขอสอบถามเกี่ยวกับแผนการช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเศษวัชพืชที่ถมที่ทำการเกษตรไม่สามารถทำนาได้

นางนิระดาพร โสชาติ
ประธานสภา

-ขอให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ชี้แจงค่ะ

นายพลิชฐ์ ถมปัด
นายก อบต.

-เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ กระผม นายพลิชฐ์ ถมปัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน เกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้แจ้งให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นออกมาดูพื้นที่แล้ว ซึ่งจะทำให้การสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักร ที่จะมาดำเนินการ ในส่วนค่าน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น เบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักของเจ้าหน้าที่ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ กำลังพิจารณาหารือกันว่าตามระเบียบจะมีแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณของ อบต. เป็นค่าใช้จ่ายส่วนนี้ได้หรือไม่อย่างไรบ้าง หากสามารถให้ได้และเป็นการขอใช้จ่ายจากเงินสะสมโดยอำนาจของสภา ก็คงจะขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนอีกครั้ง ทั้งนี้ อบต. สวนหม่อนได้ขอรับการสนับสนุนให้จังหวัดขอนแก่นดำเนินการให้ ๓ โครงการ ดังนี้

๑. กำจัดวัชพืชที่ทบถมที่ดินของชาวบ้าน
๒. ทำแนวกันวัชพืชบริเวณบึงกุดเค้าหน้าฝายสงแก
๓. ขุดลอกทางระบายน้ำหน้าสะพานฝายลำห้วยปากดาว

นายภานุวัชร บุญเทพ
สมาชิกสภา

-เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ กระผม นายภานุวัชร บุญเทพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน หมู่ที่ ๘ บ้านสว่าง ขอสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนพัฒนาตำบล โดยโครงการของบ้านสว่างในแผนพัฒนาของหมู่บ้านมีความต้องการก่อสร้างโรงผลิตน้ำดื่ม อยากทราบว่าโครงการดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนสามารถก่อสร้างได้หรือไม่

นางนิระดาพร โสชาติ
ประธานสภา

-ขอให้ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลได้ชี้แจงค่ะ

- นายไกรสิทธิ์ จำปามี ปลัด อบต. -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายไกรสิทธิ์ จำปามี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ขอชี้แจงว่า การก่อสร้างโรงผลิตน้ำดื่มประจำหมู่บ้านนั้น กระผมขอแสดงความเห็นว่าสามารถดำเนินการได้หากการก่อสร้างแล้วเป็นการบริการสาธารณะที่ชาวบ้านจะได้ใช้น้ำโดยเท่าเทียมกัน โดยไม่ต้องติดตั้งระบบหยอดเหรียญ ซึ่งหากหมู่บ้านต้องการที่จะก่อสร้างสามารถประสานกองช่าง เพื่อที่จะคำนวณราคาค่าก่อสร้าง และประสานท่านนายก อบต.ให้บรรจุโครงการดังกล่าวในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
- นางแดง ศรทศพล สมาชิกสภาฯ -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ดิฉันนางแดง ศรทศพล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๓ บ้านชีวังแคน ขอสอบถามว่าโครงการศึกษาดูงานที่ อบต.ตั้งงบประมาณไว้สามารถจะดำเนินการได้เมื่อไร
- นางนิระดาพร โสชาติ ประธานสภาฯ -ขอให้ท่านนายก องค์การบริหารส่วนตำบลได้ชี้แจงค่ะ
- นายพลิชษฐ์ ถมปิด นายก อบต. -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายพลิชษฐ์ ถมปิด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน โครงการศึกษาดูงานเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานเจ้าหน้าที่ คงจะได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไปจัดทำโครงการ สำหรับการไปศึกษาดูงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องว่าจะไปดูที่ไหนจะแจ้งให้ท่านสมาชิกสภาฯทราบต่อไป
- นางนิระดาพร โสชาติ ประธานสภาฯ -ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมอีกหรือไม่
- นายพลิชษฐ์ ถมปิด นายก อบต. -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายพลิชษฐ์ ถมปิด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ขอชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานบางส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน เพิ่มเติม ดังนี้
๑.โครงการที่ขออนุมัติใช้เงินสะสม โครงการงานซ่อมแซมถนนทางเข้าหมู่บ้าน โดยปูผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านขาม หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๗๔๕,๑๐๐ บาท นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นด้วย หากได้รับงบประมาณจาก อบจ.ขอนแก่น ก็จะต้องใช้เงินสะสมไปดำเนินการ
๒.โครงการเกี่ยวกับการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างที่องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนได้อุดหนุนเงินให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอมีชัยคีรี เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ กระผมจะไปติดตามให้ว่าการไฟฟ้าอำเภอมีชัยคีรีได้มาทำให้หรือยัง
- นางนิระดาพร โสชาติ ประธานสภาฯ -ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมอีกหรือไม่
-เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมอีก ขอขอบท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการทุกคน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนทุกท่านที่ร่วมดำเนินการประชุมสภาฯ ในครั้งนี้ ดิฉันขอปิดประชุม
-เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ) ไกรสิทธิ์ จำปามี ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายไกรสิทธิ์ จำปามี)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

บันทึกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

เขียนที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

วันที่ ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

วันนี้เวลา ๑๑.๐๐ น.คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ได้ร่วมกันตรวจสอบรายงานการประชุมของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ แล้วปรากฏว่ามีข้อความที่จัดบันทึกไว้ถูกต้อง

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ประยูร ศรีโพนเพ็ก ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

(นายประยูร ศรีโพนเพ็ก)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

(ลงชื่อ) แดง ศรทศพล กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

(นางแดง ศรทศพล)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

(ลงชื่อ) สำรอง ผางแพ่ง กรรมการและเลขานุการ

(นายสำรอง ผางแพ่ง)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

■ การรับรองรายงานการประชุม

รายงานการประชุมฉบับนี้ สภากงศ์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ได้มีมติให้การรับรองแล้ว ในคราวประชุมสภากงศ์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(ลงชื่อ) นირดาพร โสชาติ

(นางนირดาพร โสชาติ)

ประธานสภากงศ์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

วันที่ ๒๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖